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ประวัติความเป็นมา

ของ สถาบัน
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เปน็สถาบนัตามพระราชบญัญตั ิสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื พ.ศ. 2528 เปน็นติบิคุคล มีฐานะเปน็กรม
ในทบวงมหาวทิยาลยั โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้การศึกษา วจิยั สง่เสริม และให้บริการทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
รวมท้ังทำ นุบำ รุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำ กับของรัฐ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 45 ก วันที่ 7 มีนาคม 2551 หน้า 95 - 124
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย พระนาม “พระจอมเกล้า” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชานญุาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหามงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำ สถาบัน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลยิ่ง ส่วนคำ ว่า “เจ้าคุณทหาร” นั้น มีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์
แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เจ้าคุณทหาร” ตามที่ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ทายาทของท่าน
ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการบริจาคที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน จำ นวน 841 ไร่ จากทั้งหมด 1,041 ไร่ (มอบให้โรงเรียนพรตพิทย
พยัต จำ นวน 200 ไร่)
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ในความทรงจำ 
จากอดีตอธิการบดีคนแรก

 ในปี พ.ศ. 2510 หลังจากเรียนจบด้วยทุนรัฐบาล ผมก็ถูกเรียกตัว
กลับให้มาสอนท่ีวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ซึ่งในขณะนั้นกำาลังอยู่ใน
ระหว่างดำ เนินการรวมกับวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคม 
นนทบุรี เป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2514 ท่ีประกอบด้วย 3 
วิทยาเขต คือ วิทยาเขตธนบุรี วิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขตนนทบุรี

 ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2516 ผมก็ได้รับคำ สั่งให้ย้ายมาที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตนนทบุรี โดยแทบจะไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลย 
เพราะในช่วงปี พ.ศ. 2516 นั้น มีการเรียกร้องของนักศึกษาในเร่ืองต่างๆ 
มากมาย
 เม่ือย้ายมาอยู่แล้วจึงทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการกำ ลังวางแผน
ท่ีจะให้ย้ายไปอยู่ในท่ีดินท่ีลาดกระบัง ท่ีทายาทท่านเจ้าคุณทหารได้บริจาคให้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ย้าย วิทยาลัยเกษตรกรรมนครปฐม มาอยู่ก่อนแล้ว 
และกำ ลังวางแผนย้าย วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง จากบางพลัดมาอยู่ในที่ดิน
ลาดกระบังด้วย
 งานในช่วงนั้น แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ งานในด้านการแปลงรูป
วิทยาลัยโทรคมนาคมให้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และงานขอความช่วยเหลือ 
จากรัฐบาลญี่ปุ่น
 ในตอนท่ีถูกย้ายมาอยู่นั้น เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนจาก
วิทยาลัยโทรคมนาคมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์คนไทยอยู่จำ นวนหน่ึง 
และผู้ดำ เนินการสอนในวิชาโทรคมนาคมเป็นวิศวกรโทรคมนาคมชาวญี่ปุ่น
จาก NTT หรือองค์การโทรศัพท์จากญี่ปุ่น

21



 ในปี พ.ศ. 2516 ก็อยู่ช่วงของการวางแผนว่า อาคาร Telecommunications 
Laboratory ควรจะมีอะไร ซึ่งเรากำ ลังมีปัญหาว่าจะสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์
ให้เป็นคณะท่ีมีหลายภาควิชาได้อย่างไร จึงได้มีการเสนอให้มี Solid State     
Laboratory, Computer Laboratory และในช่วงนั้นมีเจ้าหน้าท่ีของ JICA คือ 
คุณ Iwaguchi ที่เข้าใจความต้องการ ผมเข้าใจว่าสิ่งที่กินใจคุณ Iwaguchi มาก
คือการที่เราให้ข้อคิดว่า 
 “ถ้ารัฐบาลญี่ปุ่นช่วยให้เราเป็นมหาวิทยาลัยได้ มหาลัยท่ีอยู่ตลอดไป    
ชั่วกาลนาน รัฐบาลญี่ปุ่นก็จะสามารถกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้พัฒนาขึ้นมา
จากความช่วยเหลือของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ ระหว่างคนไทย
กับคนญี่ปุ่นไปตลอดกาล ไม่มีความช่วยเหลือใดที่จะถาวรยั่งยืนเท่ากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ”
 รัฐบาลญี่ปุ่นมีความพึงพอใจท่ีสถาบันได้นำาความช่วยเหลือมาดำาเนิน
การจนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนเป็นความช่ืนชมและยอมรับของคนท่ัวไป จึงได้
มาสร้าง “ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
ทำ ให้สถาบันได้มีห้องเรียนท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นยังได้มาสร้าง
สระว่ายน้ำ  สร้างโรงอาหาร สร้างหอพัก และสร้างสำ นักงานอธิการบดีเป็นคร้ังแรก

 คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขต
นนทบุรี มีภาควิชาโทรคมนาคมเป็นภาควิชาแรกและแห่งแรกในประเทศไทย             
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ขอให้รัฐบาลญ่ีปุ่น ช่วยก่อสร้าง
อาคารลาดกระบัง ให้มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย เพ่ือจะได้ย้ายจากนนทบุรี       
ซึ่งเช่าวัดลานนาบุญ ที่มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ มายังที่นี่
 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเปล่ียนแปลงโครงการความช่วยเหลือต่างประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นคร้ังแรกจาก Technical Cooperation ท่ีประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ           
และอุปกรณ์เท่าน้ัน มาเป็น Economic Cooperation ท่ีมีการก่อสร้างอาคาร              
ให้ด้วย เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศ             
ท้ังหลายในโลกนี้ เช่น อาคาร Auditorium Library, Gymnasium และสร้าง
อาคาร Telecommunications Laboratory ซ่ึงเป็นเร่ืองหลักของความช่วยเหลือ 
ของรัฐบาลญี่ปุ่น

 ผมก็ได้ใช้เวลา 21 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2516-2537 ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ   
การพัฒนาสถาบัน จนครบวาระต่าง ๆ จากเป็นคณบดี 2 วาระ 8 ปี เป็นรอง
อธิการบดี 5 ปี และเป็นอธิการบดี 2 วาระ 6 ปี ก็มีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำ งาน  
ในช่วงนั้น หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นอธิการบดีต่อจากผม   
ในปี พ.ศ. 2537
 ผมขอขอบคุณท่านอธิการบดี ท่ีให้โอกาสผมเขียนเล่าถึงความทรงจำา  
เก่ียวกับสถาบันฯ และในโอกาสนี้ ขออวยพรให้ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา
สถาบันทุกคน จงมีความสุข ความเจริญก้าวหน้า และผมมีความภูมิใจที่ทุกคนช่วย
กันพัฒนาให้สถาบันฯ แห่งนี้ มีความเจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศและสังคมของเรา ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศตามเป้าหมาย
ที่วางไว้สู่ The World Master of Innovation ได้สำ เร็จครับ

สแกนเพื่อรับชมรับฟังบทสัมภาษณ์

https://youtu.be/x3o6Ie0zVis
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อธิการบดี
ผู้วางรากฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผมเชื่อเสมอว่าการทำ งานที่ดีต้องรำ ลึกถึงคนในอดีตที่เคยทำ มาก่อนด้วย 
เร่ิมต้นผมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สอบชิงทุนได้ไปเรียนท่ีประเทศอังกฤษ             
และไปจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ Imperial College ได้เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง ผมเรียนหนังสือด้วยความขยันจะเอาท่ีหนึ่งให้ได้ เพราะถ้าไม่ได้รัฐบาล  
จะเรียกตัวกลับไม่ให้ต่อปริญญาเอก ผมเรียนจบประมาณปี ค.ศ. 1969 แล้วก็โชคดีที่ได้
ไปต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จบประมาณปี ค.ศ. 1974 ก่อนจะเดินทาง 
กลับประเทศไทย ผมไปอยู่ธนบุรี 1 ปี แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ 
ก็ตามตัวผมไปอยู่พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประมาณปี ค.ศ. 1976 ผมก็ดีใจมากเพราะ
ท่ีลาดกระบังมีหอพักให้ไม่ไกล เพราะผมเพิ่งกลับจากเมืองนอก กำ ลังตั้งตัว ไม่มีรถ 
ไม่มีบ้าน ตอนนั้นเราเรียก สจล. ว่า วิทยาลัยโทรคมนาคม

 ผมชอบเร่ืองงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ ก็สนใจ
ให้ทำ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ผมจึงได้ช่วย และให้ผมเป็นหัวหน้าภาค
วิชาอิเล็กทรอนิกส์ ผมก็ทำ วิจัยไป สอนไป สร้างหลักสูตรโทเอกไปด้วยกับอาจารย์
ท่านอ่ืนๆ แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ ก็บอกให้ผมเดินทางไป
ญี่ปุ่น ตอนนั้น สจล. ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการ JICA จึงได้รับ
อุปกรณ์ Solid State พวกท่ีมาทำ ทรานซิเตอร์ ทำ วงจรต่าง ๆ ผมก็ไปท่ีญ่ีปุ่นด้วย
ความต่ืนเต้น อยู่ 3 เดือน ผมต่ืนแต่เช้าข้ึนรถไฟฟ้าไปบริษัท ไปทำ งานจริงทำ ไดโอทจริง                 
พอกลับมาอุปกรณ์ก็ตามมา กลายเป็นแล็บ Solid State ในสมัยน้ันของวิศวกรรมไฟฟ้า 
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 การทำางานท่ีลาดกระบังผมได้เรียนรู้ไปกับนักศึกษา ผมรู้ว่าอันนี้       
น่าทำ  แล้วให้เขาลองไปค้น เอามานำ เสนอให้ฟัง ผมก็ได้เรียนรู้จากนักศึกษา 
ก็ได้วิจัยและพิมพ์เปเปอร์ไปด้วยกัน ผมก็ไปอ่านเปเปอร์แล้วเจอเรื่อง CT Scan 
มันก็คล้ายคลึงกับคณิตศาสตร์ท่ีผมเรียนปริญญาเอกและทำากับนักศึกษา 
เรียกว่า Fourier Transform และ Convolution ผมก็คิดว่าเราน่าจะทำ ได้ 
ผมมีลูกศิษย์ชื่อ สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ ได้ที่หนึ่งมาจากขอนแก่น บอกอยาก
ทำ งานวิจัยกับผม ผมจึงให้เขาไปอ่านเร่ืองนี้ และให้ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 
ถ้าคุณทำ อัลกอริท่ึมและคุณแยกไม้ไผ่กับอากาศได้ ผมให้ปริญญาโทคุณเลย 
แล้วสุรสิทธิ์ก็ทำ ได้ จบปริญญาโทด้วยการทำ  CT Scan คร้ังแรก ตอนนั้น         
ที่สนใจก็คือการพิสูจน์คณิตศาสตร์หรืออัลกอริทึ่ม ผมก็มั่นใจว่าเราไปได้อีก
 ทีนี้การใช้ เมนเฟรมต่อก็ลำาบาก เราก็เอาไมโครคอมพิวเตอร์                     
มาดัดแปลงเร่ือยๆ ทำาไปเกือบ 5 รุ่น ผมเช่ือว่าเด็กไทยเก่ง แต่ต้องมีคน              
ให้โอกาส เหมือนท่ีลาดกระบังให้โอกาสผม  และผมให้โอกาสเด็ก  ผมไม่เคย
หวงของ ถ้ามันจะเสียมันก็เสีย ไม่มีประโยชน์ท่ีจะหวง ผมมีลูกศิษย์อีกคนช่ือ 
กวิน สนธิเพิ่มพูน จบฟิสิกส์ อยากทำ เร่ือง CT Scan กับผม ตอนนั้นไมโคร
คอมพิวเตอร์ของ Intel มันบูม และเราก็ถ่ายหนูออกมาได้ เห็นหัวใจหนูเต้น   
แม้จะเบลอๆ ก่อนผมไปประชุมกวินเอาผลมาให้ผมดู เต็มไปด้วยสัญญาณ
รบกวน ผมก็ไม่รู้มันมาจากไหน ผมไปนั่งประชุมอยู่สิงคโปร์ ทำ ให้ผมคิดออก     
พอกลับมาถึงผมมาบอกกวินให้ทำาอย่างนี้ๆ ไม่ก่ีวันภาพก็ออกมาสมบูรณ์      
ที่ผมอยากจะบอกคืองานวิจัยและพัฒนา ถ้าใจเราชอบเดี๋ยวมันจะออกมาเอง 
 CT Scanner เป็นอะไรที่ผมเห็นว่าถ้าทำ แล้วจะดีต่อประเทศไทย 
เครื่องราคาเป็นร้อยล้าน ถ้าเราทำ เองคงถูกลงมาได้ และถ้าเราทำ เอง เราสร้าง
งานในประเทศได้ด้วย ทุกคร้ังท่ีผมทำ อะไรกับพร้อมกับนักศึกษาได้ผมมีความ
สุขมาก ผมดีใจเวลาคนทำ อะไรให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือกีฬา
 ระหว่างท่ีผมทำางานท่ีสำานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ ผมก็ได้
รับการทาบทามจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ว่าเขาอยากตั้งศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Next Tech จึงมีคนมาชวนผม         
ไปช่วยคิด ผมคิดเป็นสองด้าน ผมอยากทำ มาก แต่อีกด้านมันไม่ใช่งานง่าย    
จนตั้งได้ เริ่มแรกมีขนาดเล็กมาก ตอนนั้นผมจึงทำ งานขนานกัน

หลังจากนั้นไม่ก่ีปีญี่ปุ่นก็ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ซึ่งสมัยก่อนยังมีน้อยมาก
และราคาแพง ผมจึงได้ไปอีกรอบ กลับมาพร้อมเคร่ือง และตั้งสำ นักวิจัยและบริการ
คอมพิวเตอร์ ให้เด็กนักศึกษามาฝึกดำ เนินการ ยุคน้ันก็มีเด็กมาทำ วิจัยเยอะ เด็กวิศวะ 
มักมาขลุกอยู่ที่นี่   มากินมานอนในแล็บเพื่อทำ โปรเจกต์จบ   ผมกับนักศึกษาวิศวะ
เคยทำ วิจัยกับกองทัพเรือด้วย มีเรือรบบางรุ่นพอจะยิงปืนเรือเขาต้องไปเปิดตาราง 
ในกระดาษ เราก็ปรับตรงนั้นมาเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วต้องไปทดลองท่ีกองทัพเรือ       
ที่สัตหีบ
 ระหว่างนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประมาณปี ค.ศ. 1980 ก็เกิด
ไมโครคอมพิวเตอร์ ทำ ให้การเรียนการทดลองมีมากขึ้น เกิด PC มี Apple II งานวิจัย
ก็เปลี่ยนรูปแบบไป  พอทำ วิจัยไปเยอะๆ  ก็คุยกับลูกศิษย์ว่า   “เราน่าจะทำ อะไรที่
เกี่ยวกับประเทศไทยบ้าง” การพิมพ์เปเปอร์นี่ตัวเราได้ ลูกศิษย์ได้ ฝรั่งก็ได้ แต่สังคม
ไทยไม่ค่อยได้อะไร จุดมุ่งหมายของวิจัยที่ผมทำ กับความต้องการในประเทศมันไม่ค่อย
ตรงกัน ลาดกระบังตอนน้ันดีท่ีมีระเบียบว่า เราสามารถให้บริการ ทำ โปรเจกต์ กับบุคคล
ภายนอกได้ เวลาทำ โปรเจกต์ 1 ล้าน คนมาจ้างต้องจ่าย 50% ก่อน เพราะเราไม่มีทุน 
มันก็ดีท่ีนักศึกษาได้ทดลองกับของจริง ผมก็คิดว่าวิชาท่ีผมเรียน Digital Signal 
Processing นี่ผมก็เอาทำ ภาพถ่ายดาวเทียม ตอนนั้นท่ี สจล. คณะกรรมการวิจัย      
มีสถาบันรับภาพดาวเทียม LANDSAT รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ       
ก็เอามาตั้งท่ีลาดกระบังสำ เร็จ พอมาตั้งเราก็ทำ โปรเจคภาพถ่ายดาวเทียมได้ ใช้กับ
เครื่องเมนเฟรม
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อาจารย์ นักวิชาการ และนวัตกร
 รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ เชิญผมเป็นอธิการบดี          
ก็ได้สรรหาคัดเลือกกันไป ผมก็รู้ว่าไอทีกำ ลังจะโตมาก ภาควิชามันเล็กไป จึงต้ัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่ได้สอนแบบวิศวะ จะได้ไม่ทับซ้อนกัน สอนเฉพาะ
ปริญญาโท และคนเข้ามาเรียนไม่จำ เป็นต้องเป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ 
เพราะผมมองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มันเกินวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค่อยๆ ทำ 
ปริญญาตรีทีหลัง และเราก็ได้รับความนิยม
 เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร ท่ีนี่ เราก็ไม่ได้มานั่งทำา PC                     
อิเล็กทรอนิกบอร์ด เราสอนให้คนรู้วิธีโค้ดดิ้ง ออกแบบซอฟต์แวร์ วิธีบำ รุงรักษา 
สอนไปอีกทาง ไม่ต้องเรียนวิศวะก็ทำ ได้ หรือจะเอาไปใช้งานสื่อสารหรือนิเทศ    
ก็ทำ ได้ จะดีหรือไม่ดีขึ้นกับมาตรฐานหลักสูตรและวิธีสอน

 ผมอยู่ สจล. จนปี ค.ศ. 1998 รวมเป็น 23 ปี ผมเติบโตมาจาก
ลาดกระบัง มีความผูกพัน ผมระมัดระวังตัวมากเวลาทำาอะไรไม่ให้เสียหาย     
แต่ละปีมีนักศึกษาเข้ามาหลายพันคนเราก็ต้องระวังชีวิตของเด็กๆ และบุคลากร 
เราก็ต้องระมัดระวังว่าองค์กรเรารุ่งเรืองอยู่ได้ ผมเช่ือเร่ืองทฤษฎีวงกลม 3 วง
เสมอ หนึ่ง คุณต้องทำ ครอบครัวคุณให้ดี สอง คุณต้องทำ ให้องค์กรคุณประสบ
ความสำ เร็จ สาม คุณต้องมีส่วนช่วยสังคม ถ้าทำ ได้ท้ังสามวงจะถือว่าประสบ
ความสำ เร็จ ผมนึกขอบคุณรัฐบาลเสมอที่ให้ทุนผมที่เป็นเด็กต่างจังหวัดมาจาก
กำ แพงเพชร โชคดีท่ีผมเป็นเด็กเรียนเก่ง แล้วก็มาทำ งานต่อท่ีนี่ แม้เงินเดือน    
จะน้อยกว่าเอกชนมาก อย่างไรผมก็ผูกพันกับที่นี่

25



ทำ อย่างไรเราจะมีมหาวิทยาลัยที่ดี ระดับโลก 
ให้ลูกหลานเราไม่ต้องไปเรียนเมืองนอก  
 ผมไม่ได้ห้ามไปเรียนเมืองนอก แต่ถ้าเรามีมหาวิทยาลัยท่ีดี เด็กไทยโต
ได้ ทำ วิจัยเทียบต่างประเทศได้ มันจะดีมาก เราไม่ต้องเสีย Brain Power ไป     
เวลาเราทำ โจทย์ก็เก่ียวกับประเทศไทย และเราจะได้อยู่กับครอบครัวท่ีเมืองไทย 
อันนี้เป็นความเช่ือท่ีผมคิด ทำ ยังไงให้มหาวิทยาลัยไทยข้ึนไปอย่างนั้น เรตติ้ง
ในระดับโลกไม่ใช่เร่ืองง่าย ผมมีความรู้สึกว่าพอเป็นศาสตราจารย์แล้วมันชน
เพดานบางอย่าง มันควรจะทะลุเพดานได้ ถ้าผมมีโอกาสก็อยากจะได้ทำ  แต่จะ
คิดอะไรเราก็ต้องคิดถึงค่าเฉลี่ยของสังคม ซึ่งอาจจะไปไม่ไหว งบประมาณไม่มา 
ไม่มีคนทำ งาน จึงต้องค่อยๆ ทำ  ต้องมีประสบการณ์และการทำ งานพื้นฐานที่ขึ้น
กับสภาพแวดล้อมด้วยความเหลื่อมล้ำ ในเมืองไทยเป็นเรื่องใหญ่มากๆ

สแกนเพื่อดูบทสัมภาษณ์

https://youtu.be/LhmdowNSECE
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 อย่ างผมทำ า  CT Scanner ท่ีรากเห ง้า  มาจากลาดกระบัง                        
เพราะสภาพแวดล้อมเอ้ือให้ผมทำา ผมดูเคร่ืองนี้ราคาสิบล้าน ผมไปขอเงิน
สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผมขอได้ เพราะมีบารมีท่ี
คนเช่ือผม ตอนน้ีเราสร้างเคร่ืองท่ีไปขายให้กับการรักษาคนปากแหว่งเพดานโหว่ 
ก็ได้ติดตั้งท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยผู้พิการ อันนี้คือการ
เอาเทคโนโลยีมาช่วยความเหลื่อมล้ำ ได้ ผมเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก 
อยากทำ ให้สังคม และไม่ใช่ผมคนเดียวท่ีทำ  แต่เพราทุกคนท่ีร่วมทำ ด้วย ก็เป็นส่ิงท่ี 
ผมภาคภูมิใจ







KMITL
Go Beyond the Limit
อุปสรรคและข้อจำ กัดมีไว้ให้ก้าวผ่าน

“พี่เห็นโอกาสครับ”
 พ่ีเอ้เห็นโอกาสว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย จริงๆ แล้วเรามีอาจารย์ท่ีคุณภาพระดับโลก 
มหาวิทยาลัยของเราก็มีความพร้อมไม่ว่าจะอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีพ่ีเอ้เคยไปแล้ว เราถือว่าเรามีความพร้อม สิ่งหนึ่งท่ีต้องใส่ลงไปก็คือ Passion  
ท่ีจะก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ได้หมายถึง Ranking     
แต่หมายถึง  วิสัยทัศน์  แนวความคิด  ว่าจะต้องผลิตคนให้ออกไปดีที่สุด  เพราะทุกประเทศ
ท่ีพัฒนา ถ้าเราไปอ่านหนังสือดู ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน อังกฤษ 
อิตาลี สแกนดิเนเวีย ประเทศที่เขามีชื่อ รวมถึงบริษัทรถยนต์ที่มีชื่อเสียง บริษัทเครื่องมือแพทย์ 
หรือแม้แต่งานด้านศิลปะ แฟช่ัน ทุกสิ่งทุกอย่าง จุดเร่ิมต้นมาจากการพัฒนามหาวิทยาลัย            
ในประเทศนั้นๆ ทั้งสิ้น

จุดเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย..
 ตรงนี้แหละครับท่ีทำ ให้พ่ีเห็นว่า “ทำ ไมประเทศไทยจะทำ ไม่ได้บ้าง” นี่จึงเป็นจุดเร่ิมต้น
ของแนวคิดที่ทำ ให้มหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลงและในโลกปัจจุบัน 
 ยุค Disruption ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก  
 ถ้าเราช้านิดนึง ต่อให้วันข้างหน้าเราจะเก่งดีแค่ไหน ยังไงเราก็ไม่ทัน ตรงนี้แหละครับ 
พอมีโอกาสแล้วในฐานะอธิการบดี เราก็ได้ทำ ตามแผน ได้ทำ ตาม Passion ที่เราตั้งใจที่จะสร้าง 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และพี่เอ้เริ่มทันที ตั้งแต่ วันที่รับ
ตำ แหน่งวันแรก วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ครับ
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I love KMITL
 เราคิดธีม I love KMITL เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเจอวิกฤตที่หนักหนาที่สุด คือเรื่องเงินพันหกร้อยล้านหาย และเราก็ไม่ติดอันดับอะไร ความศรัทธา ทั้งจาก
ภายนอกมองเราเข้ามา หรือเรามองตัวเราเองนั้น  วันนั้นลำ บากจริงๆ แต่พี่เอ้ก็เชื่อว่า พลังความรัก เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล เพราะถ้าเกิดเรารักใคร รักอะไรแล้ว 
เราจะทุ่มทำ อย่างเต็มที่ วันนั้นจึงเป็นการเข้ามารับตำ แหน่งด้วยบรรยากาศแบบชิลๆ สบายๆ น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่อธิการ ทีมงาน ใส่เสื้อยืด แล้วก็บรรยากาศแบบชิลๆ 
แบบความรัก ชวนทุกคนมารักกัน รักสถาบันของเรา

 ต้ังแต่พ่ีเอ้เรียนจบจาก MIT แล้วกลับมา เราได้เห็นการเปล่ียนแปลงของโลกและเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจต่อโลกมาก Kodak เร่ิมท่ีจะพ่ายแพ้       
ท้ังท่ีตัวเองเคยประกาศว่าเป็นบริษัทท่ีเก่าแก่มาจะร้อยปี เคยมีนวัตกรรมล้ำ หน้า และมีอุดมการณ์เด่นชัดมากว่าจะผลิตฟิล์มท่ีดีท่ีสุดในโลก แล้ว Kodak ก็ทำ อย่างน้ันได้จริง 
สุดท้ายแล้วโลกยุคดิสรัปช่ัน ไม่ต้องการ Kodak แบรนด์นี้สูญพันธุ์ ในขณะท่ี Fuji-Film ซึ่งไม่เคยชนะ Kodak แม้แต่วันเดียว สามารถท่ีจะดิสรัปท์ตัวเองแบบหักศอก          
Re-inventing คือสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ Fuji-Film จากบริษัทขายฟิล์มและกล้องก็มาทำ เครื่องมือแพทย์และยารักษาโรค

 เราเห็นการจากไปของ Nokia ซึ่งเคยเป็นบริษัทมือถือที่ทุกคนต้องมี เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ พี่เอ้จบมาด้าน AI วันนั้นไม่มีใครเชื่อ    
แต่เห็นการพัฒนามาตลอด ตรงน้ีท่ีทำ ให้พ่ีเอ้เช่ือว่าพระจอมเกล้าลาดกระบัง Rebrand อย่างเดียวไม่พอ ถ้าเราจะสู้ยุค Disruption ให้ได้ เราต้อง Re-inventing ซ่ึงตอนหลัง     
ก็เป็นที่มาของคำ ว่า Master of Innovation และเป็นจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยช่าง ซึ่งทุกคนมองลาดกระบังเป็นมหาวิทยาลัยวิศวะ ทำ ไมพี่เอ้ถึงมาเปิดคณะแพทย์   
ทำ ไมต้องมีโรงพยาบาล บอกว่าเราไม่มีความพร้อม เราไม่มีอะไรสักอย่าง เราจึงต้องจับมือกับคนที่เก่งที่สุดในโลก นั่นคือจุดเริ่มต้นของการมาตั้ง CMKL  ที่ประเทศไทย
เป็นที่เดียวและที่แรก ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นที่มา ทำ ไมเราต้องตั้ง Ecole 42 หรือ 42 Bangkok เพื่อให้คนได้เข้าถึงโปรแกรมมิ่งระดับโลก ฟรี เป็นที่มาทำ ไมเราต้อง
เข้าร่วมกับสถาบันพัฒนาคนรุ่นใหม่ทางด้านเทคโนโลยี อย่าง KOSEN ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลกที่ออกมาจากญี่ปุ่น และทำ ไมมหาวิทยาลัยอย่างเรา ต้องทำ โรงเรียนสาธิต 
KMIDS และเป็นโรงเรียนสาธิตที่ไม่เคยมีใครทำ มาก่อน คือ เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มุ่งเน้นทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ แห่งแรกในประเทศไทย

 จุดเริ่มต้นในการต่อสู้โลกยุค Disruption พี่เอ้ไม่ต้องการ Rebranding เพราะยังไงก็พ่ายแพ้ แต่พี่ต้องการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่แบบFuji-Film Re-invention 
สุดท้ายมหาวิทยาลัยช่างธรรมดาก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ กลายเป็นโรงเรียนมัธยมท่ีมีช่ือเสียง สามารถร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลก ทำ ให้เรามีผลงานระดับโลก 
อยู่ในแผ่นดินไทย  และมหาวิทยาลัยของเรา  กำ ลังจะมี  โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  ที่จะดูแลพี่น้องประชาชน  และมีเทคโนโลยีในระดับโลก  ที่จะดูแลทุกคน       
โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พี่ตั้งใจในวันนั้น พอมีโอกาสแล้วก็ได้ทำ ทีละอย่าง ๆ ก็โชคดีที่หนังสือ GM ตั้งชื่อพี่เอ้ว่าเป็น Disruptor เมืองไทย ก็เพราะเหตุ
ที่พี่เอ้ Re-inventing มหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม่นี่เอง

ไม่เปลี่ยน = สูญพันธุ์
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 นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกที่สุด ในมุมมองของพี่เอ้ คือ เครื่องช่วยหายใจ   
พี่เอ้ว่าอันนี้มันเป็น Super Highlight เพราะไม่เคยมีใครบริจาคให้ของชิ้นเดียว           
ได้มากขนาดนี้
 ช่วงต้นปี 2020 พ่ีเอ้กับทีม สจล. เราไปพบผู้ว่าฯ โตเกียว ยูริโกะ โคอิเกะ 
เราไปดูเร่ืองวิธีการจัดการแก้ปัญหาน้ำ ท่วม การใช้แก้มลิงใต้ดิน แต่พอกลับมาปุ๊บ 
เริ่มมีข่าวเรื่องคนไทยติดโควิด ข่าวคนอิตาลีติดโควิดแบบควบคุมไม่ได้ และกำ ลัง
จะไปที่อเมริกา ตอนนั้นมันเรื่องใหญ่มาก อัตราการเพิ่มข้ึนของการเสียชีวิต   
ช่วงน้ันก้าวกระโดดเลย แล้วก็มีคุณหมอ ออกมาพูดว่า ถ้าเกิดเราไม่ทำ อะไร คนไทย 
จะติดโควิด 300,000  คน  ซึ่งวันนั้นน่าตกใจมาก  แล้วคนคิดว่าเป็นไปได้หรือ
แต่สุดท้ายแล้ว แนวโน้มก็ไปถึงขั้นนั้นจริงๆ

 ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่เราจะทำ เทคโนโลยีนี้  คนลาดกระบัง
ท้ังนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ มาทำ แอลกอฮอล์แจก วันน้ันไม่เหมือนวันน้ี 
แอลกอฮอล์นี่หาไม่ได้เลย มีการแย่งกัน ทำ เท่าไหร่ก็ไม่พอ เราแจกหน้ากาก        
ซึ่งหากย้อนไปลาดกระบังเรามีหน้ากากท่ีเตรียมแจกชุมชนอยู่แล้วเพราะเรา
เป็น มหาวิทยาลัยแรกๆ เลยที่ประกาศว่า PM2.5 อันตราย ร้ายแรง ตายจริง          
เราใช้เครื่องมือวัดฝุ่น ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางด้านเมือง ไปวัดฝุ่นในเมือง         
เพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่า PM2.5 มันอยู่กับเราทุกวันนะ ไม่ไปไหน ใส่หน้ากากเถอะ         
เราก็มีหน้ากากให้ท่านอยู่ นั่นคือแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในยุคนั้น เราดูแลตลอด 
แล้วก็ภูมิใจ  ว่าอย่างน้อยที่สุด   เรามาก่อนกาล  ทั้งเรื่อง  PM2.5 ทั้งเรื่องโควิด
นั่นคือจุดเริ่มต้น ก่อนหน้าที่เราจะก้าวไปเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์แบบเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต ่ ตู้ความดันบวก-ความดันลบ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ เราทำ มากถึงขนาด        
ที่เรียกว่า ลานหอประชุม มีไปรษณีย์ไทย ซึ่งกรรมการผู้จัดการมาเอง หรือเจ้าหน้าที่ทหาร ขนไปส่งจำ นวนมหาศาล เป็นภาพที่เรา ไม่เคยเห็นมาก่อน พี่เอ้ไปแจกด้วยตัวเอง      
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลของกรุงเทพฯ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลลาดกระบัง ทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด แม้แต่โรงพยาบาล    
ที่บ้านพี่เอ้ คือท่ีระยอง และพี่เอ้ก็เชื่อว่าคนลาดกระบังภูมิใจทุกคนที่เราได้ทำ สิ่งนี้ แต่ที่อยากจะย้ำ ก็คือ ต้องขอบคุณประชาชนทุกคน ที่มั่นใจในพี่เอ้และลาดกระบังและช่วย
บริจาค ทุกคนเหนื่อยมาก แต่เราก็สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรม ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว จนเป็นนวัตกรรมซึ่งเปลี่ยนประเทศไทย หรือบางจุดเปลี่ยนโลก เพราะเรา
สามารถทำ เครื่อง Ventilator ที่เหมือนกับเยอรมันทำ ได้ 

นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลก 
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ช่วงโควิดท่ีหนักก็คือต้นปี ค.ศ. 2020 เคร่ืองช่วยหายใจขาดแคลน ทำ ให้ท่ัวโลก  
มีผู้เสียชีวิตจำ นวนมาก พระจอมเกล้าลาดกระบังได้มีการจับมือรวมกัน ท้ังคณะ
แพทย ์วิศวะ สถาปัตย์ CMKL ไอที วิทยาศาสตร์ เราสร้างเคร่ืองช่วยหายใจขนาดเล็ก 
เป็นเครื่องแรกของประเทศไทย พัฒนาเป็น Mini Emergency Ventilator มาเป็น 
Oxygen High Flow และล่าสุดก็คือเคร่ืองผลิตออกซิเจน ไม่น่าเช่ือเราทำ สำ เร็จ 
แล้วก็เป็น Talk of the Town ครั้งแรกก็ทัวร์ลงว่าทำาไม่ได้ แต่สุดท้ายแล้ว 
ความอดทน และผลงาน ทำ ได้ และคนบริจาค ทำ ให้เราสามารถสร้างเคร่ืองจำ นวนมาก 
และแจกจ่ายไปมากกว่า 500 โรงพยาบาล ทั่วประเทศและก็ยังแจกจ่ายอยู่
 นอกจากเรามีแนวคิดท่ี Re-inventing เปิดโลกทัศน์ เปิดโอกาสให้ตัวเอง 
ทำ ให้เราได้เกิดคณะใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น คณะแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการบินฯ 
วิศวกรรมสังคีต เม่ือลงจากด้านบนไปแล้ว เป็นเร่ืองของหลักสูตร หลักสูตรของ

พระจอมเกล้าลาดกระบัง พี่ตั้งใจว่ามันต้องเป็นยุคที่ร่วมมือกัน พี่ก็เลยทำ หลักสูตร
อินเตอร์ Robotic & AI วิศวะจุฬากับวิศวะลาดกระบัง เป็น Talk of the Town 
ไปลงนามข้อตกลงความร่วมมือท่ีวิศวะจุฬาเลย เท่านั้นไม่พอ ยังทำาหลักสูตร
วิศวกรรมการเงิน NIDA กับลาดกระบัง ได้ทั้งปริญญาตรีและโท นี่คือตัวอย่าง 
ท่ีไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งดูเหมือนจะแข่งขันกันแต่ไม่ใช่ มาร่วมกันทำ  และยังมีอ่ืนๆ     
อีกมากมาย น้องๆ ท่ีเข้ามาเรียน เขาสามารถเลือกได้ เพราะเด็กรุ่นใหม่ เก่งรอบด้าน 
บางทีชอบเล่นดนตรี พอจะขอพ่อไปเรียนดนตรี แต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
ก็เก่ง ภาษาก็เก่ง ท่ีนี่เรามีหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีท่ีแรกในอาเซียน ตอนนี้เป็น
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตแล้ว ซึ่งนอกจากดนตรีแล้ว เทคโนโลยีด้านเสียง ภาพ 
หรือการจัดคอนเสิร์ต หรือการจัดคอนเสิร์ต เอนเตอร์เทนเมนท์ขนาดใหญ่ ซึ่งโลก
ต้องการมากๆ ในยุคปัจจุบัน  ก็เกิดขึ้นที่นี่เป็นที่แรกในระดับหลักสูตรนานาชาติ
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มีการเติบโตของหลักสูตรนานาชาติมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ เพราะเราก็รู้ว่าความรู้ท้ังหลายมาในรูปของภาษาอังกฤษ  แล้ววันนี้ประเทศไทย   
อยู่กันเอง ใช้ภาษาไทย เรียนภาษาไทย เราก็สู้กับโลกไม่ได้ เราต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วย นอกจากความรู้ความสามารถ ในเร่ือง
ของความรู้ ทักษะ วิชาชีพ เท่านั้นไม่พอ เรายังมีคณะสถาปัตยกรรม เปล่ียนจากสถาปัตยกรรมเฉยๆ เป็น สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ แบบครบวงจรด้วย แม้แต่เรื่องทางด้านงานศิลปะในยุคนั้นที่พี่เอ้เป็นอธิการ ก็ถือว่าเฟื่องฟู ในเรื่องของการออกแบบ ศิลปะ ที่เป็น Fine 
Art และเราก็จัดการประมูลศิลปะของอาจารย์เรา ของศิษย์เก่า เพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ทำ ให้คนรู้จักเราว่า เราไม่ใช่
มหาวิทยาลัยวิศวะหรือสถาปัตย์ มหาลัยช่าง เกษตร วิทยา อย่างเดียวนะ แต่งานศิลปะการดนตรี ในยุคนั้นก็ถือเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุด อาจจะเป็น
จุดกำ เนิดของการเป็นอธิการพี่เนียน ปลอมเป็นเด็กปีหนึ่งปี พ.ศ. 2558 เป็นอธิการแรปเปอร์ หรือการขึ้นคอนเสิร์ตให้ของขวัญแก่น้องๆ กับพี่ตูน      
บอด้ีสแลม พ่ีเอ้คิดว่าหลายๆอย่างมันเกิดข้ึนในยุคนั้น ซึ่งบางคร้ังก็ดูเหมือนว่าเราวางแผนวางสเต็ปมา หลายอย่างไม่ได้วางแผนเลย แต่เพราะ
ทีมงาน เพราะแต่ละคน ได้ออกไปจากโลกที่ตัวเองถูกกดไว้ กลายเป็นโลกแห่งความอิสระ โลกของความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ
 การ Re-inventing มหาวิทยาลัย มาสร้างองคาพยพใหม่ ท่ีเปิดใจ ไม่มีข้อจำากัด มาสร้างหลักสูตรท่ีรวมกันสร้างคน สุดท้าย                  
มันสำ เร็จและย้อนกลับไปท่ีสังคม ตรงนี้แหละครับ เป็นภาพท่ีพ่ีเอ้คิดมาก่อนปี พ.ศ. 2558 และก็ดีใจท่ีทำ สำ เร็จ แต่ไม่ใช่พ่ีเอ้คนเดียวนะครับ       
ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ พี่เอ้อยู่พระจอมเกล้าลาดกระบังตั้งแต่เข้ามาเรียนตอนอายุ 18 อยู่มาจน 30 กว่าปี เป็นอธิการบดี 6 ปี 2 สมัย ก็ถือว่า
ได้ตอบแทนคุณท่ีๆ สร้างเรามา และทุกคนก็มาร่วมกันทำ  ยกเครดิตให้กับทีมงาน ให้ประชาชน รัฐบาลท่ีสนับสนุน และเอกชน วันนั้นพี่เอ้จะทำ           
ไม่สำ เร็จเลยถ้าไม่ได้ทุกคน

พลังความคิดสร้างสรรค์และพลังแห่งความศรัทธาในความสามารถ

เรามีอย่างไร้ขีดจำ กัด จะทำ ให้ สจล. ก้าวไปประสบความสำ เร็จได้ทุกเป้าหมาย 
พี่เอ้เชื่อมั่นอย่างนั้น และส่งพลังใจให้ชาว สจล. ครอบครัว สจล. ที่รักของพี่เอ้ตลอดไปครับ

“ “
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ก้าวสู่การเป็นผู้นำ 
ด้านนวัตกรรมระดับโลก 

 ถ้าผมไม่ได้มาสอนท่ีลาดกระบัง ผมก็คงไม่เลือกมาเป็นอาจารย์ จุดเร่ิมต้น 
ตั้งแต่เข้ามาในปี พ.ศ. 2532 เราก็มีความประทับใจในเร่ืองของระบบกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบันท่ีมีการรวมตัวกัน ทำาให้เรามีความผูกพัน คณะอาจารย์      
ที่สอนเรา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำ งานภาคอุตสาหกรรมหรือบริษัท มีประสบการณ์
การสอนแต่ไม่มีเวลามากนัก ทำ ให้พวกเรานักศึกษาต้องด้ินรนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
มาแฝงอยู่ในรูปแบบของกิจกรรม แต่การเรียนก็เข้มข้น เราได้เห็นความทุ่มเทของ
ภาควิชาและอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก

 ผมจบการศึกษาปี พ.ศ. 2535 ช่วงน้ันมีปัญหาขาดอาจารย์ ผมจึงเข้ามาเป็น
อาจารย์ท่ีน่ีตอนจบปริญญาตรี ชีวิตก็เปล่ียน จากเดิมท่ีไม่ได้วางแผนว่าจะเป็นอาจารย์      
ทำาให้ไม่ได้เตรียมตัวนัก ความรู้แค่ปริญญาตรีจึงไม่เพียงพอ จึงต้องคิดวิธีให้
ความรู้กับน้องๆ นักศึกษาได้เต็มที่ มาถึงจุดจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าอย่างไรก็ต้องเติบโต 
มีเป้าหมายจบปริญญาเอกให้ได้ เพื่อเอาความรู้มาสอนน้องๆ แต่ไปเรียน
ปริญญาเอกในประเทศก็ลำ บาก จึงมองหาทุน ได้ทุนจากญี่ปุ่น ความร่วมมือ MOU 
ระหว่าง  Tokai  กับ  สจล.  ซึ่งเงินสนับสนุนถือว่าน้อย   แต่มีที่พักให้ค่อนข้างดี
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 การท่ีเราจะไปพยายามบังคับจากเบื้องบนลงมาไม่มีทางสำาเร็จ    
ต้องพูดคุย ข้อดีข้อเสีย รับอาสาเพื่อทำ ให้เห็นว่าถ้าเร่ิมทำ หลักสูตรอินเตอร์
แล้วจะเป็นอย่างไร หลักสูตรแรกคือหลักสูตร Computer Innovation 
Engineering (CIE) ภาควิชาคอมพิวเตอร์มาช่วยผลักดันหลักสูตรนี้ข้ึนมา 
หลักสูตรอื่นๆ จึงเริ่มทยอยมา ทำ ให้ ณ ตอนนี้ที่คณะวิศวะหลักสูตรอินเตอร์
จึงค่อนข้างมั่นคงแล้ว 12 หลักสูตร กับนักศึกษา 500 กว่าคนต่อปี ก็เป็นไป
อย่างที่เราวางไว้ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่เห็นได้ชัดในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไปข้างหน้า
 อีกสิ่งที่ผลักดันมากๆ คือเรื่อง Co-Working Space ตอนนั้นเน้น
การทำาแพลตฟอร์มให้นักศึกษาทุกภาควิชามีพื้นท่ีการเรียนท่ีดูดี พัฒนา
ปรับปรุง เน้นการสอน Active Learning ให้อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษา ไม่สอนแบบเดิมๆ มีการเข้าแล็บและต่อยอดการทดลองไปประยุกต์
ใช้จริงได้
 ค่ายวิศวะ-พยาบาล ก็เร่ิมมาจากสมัยท่ีผมเป็นประธานชุมนุม      
ตอนเกิดแผ่นดินไหวท่ีเนปาล เราก็เป็นชุดแรกท่ีไปท่ีเนปาลเพ่ือไปตรวจสอบ
สถานทูตไทยท่ีเนปาล ไปดูโครงสร้าง ตอนนั้นอาจารย์เอ้เป็นอธิการแล้ว       
ไปให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ สจล. ก็อยากให้งานเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
โดยนำ องค์ความรู้ของเราเข้าไปช่วย
 ยุ ค นี้ โ ล ก เ ปลี่ ย น ไ ป เ ร็ ว  คนจ ะม า เ ป็ นผู้ บ ริ ห า รต้ อ ง รั บ รู้                            
การเปล่ียนแปลงในทิศทางอ่ืนๆ และรู้ว่าต้องประยุกต์อย่างไร ถ้าเราทำ อะไร
ด้วยความมุ่งม่ันและตั้งใจแล้ว เราก็จะดันมันเต็มสูบ เราได้เป็นผู้นำ ในการ
ผลักดันสร้างบุคลากรให้ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ต่อรองกับสภาวิศวกร

อย่างไรก็ต้องไปเรียนต่อเพื่อนำ ความรู้มาสอน จึงได้เรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่นั่น จบโยธามาจึงพยายามเอาองค์ความรู้มาทำ งานวิจัย พานักศึกษา           
ไปประกวดแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ทำ กิจกรรมต่างๆ ก็เป็นส่ิงท่ีเราทำ ไว้หลังจบปริญญาเอก
 ผมก็ไม่เคยคิดจะมาเป็นผู้บริหาร จนได้มาเป็นแคนดิเดตคณบดี ในสมัยของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ แล้วพออาจารย์เอ้ได้เป็นคณบดี                   
เราก็สนับสนุนเต็มที่ มาทำ หน้าที่เป็นหัวหน้าภาค ซึ่งเราก็อยากทำ  ดูแลหลักสูตร ดูแลเด็ก ซึ่งถ้าเราทำ ได้ดี จะทำ ให้เห็นว่าโยธามีศักยภาพในการทำ สิ่งต่างๆ และส่งเสริม
องค์กรเรา สุดท้ายก็ถูกอาจารย์เอ้ชวนไปช่วยงานบริหาร จึงได้มาเป็นรองคณบดีดูแลกิจการนักศึกษา ตอนแรกเราก็ให้ความสำ คัญกับกิจกรรม เพราะมองว่ากิจกรรม 
เป็นเรื่องสร้างคน ได้ทักษะการเข้าสังคม บริหาร และได้มุมมองชีวิต
 ผมอยากเห็นการพัฒนาและขับเคลื่อนของคณะ อาจารย์เอ้จึงบอก “ก็ต้องเป็นพ่ีนี่แหละ” ท่ีจะต้องข้ึนมาช่วยในเร่ืองของการเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
ในทีมงานก็ไม่มีข้อกังขา มีผลงานมาก่อน เป็นการพิสูจน์ตนเองว่าเหมาะสมกับจุดนี้ เมื่อได้เป็นคณบดีก็มีพันธกิจและภารกิจเยอะมาก ศิษย์เก่าก็มองว่าความเป็นอินเตอร์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีเลยนะ เราจึงผลักดันสร้างอินเตอร์ข้ึนมาประมาณ 10 หลักสูตร ซ่ึงค่อนข้างยาก เพราะอาจารย์เรามีความหลากหลาย เราก็ต้องพยายามเข้าใจ
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 เราคุยกับผู้บริหารเสมอว่า อย่าไปคิดเป็น Regulator อย่าไปคิดเป็นสั่งการ หน้าท่ีของผู้บริหารคือสนับสนุนทุกคณะ ทุกวิทยาลัย          
เพราะเขาติดต่อโดยตรงกับอาจารย์และนักศึกษา ให้เขาดึงศักยภาพตนเองออกมาได้ นั่นคือสิ่งที่เราต้องระลึกเสมอว่าการทำ ด้วยใจมีประสิทธิภาพ
กว่าสั่งการเป็นคำ สั่ง การพูดคุยจึงเป็นสิ่งจำ เป็น สุดท้ายแล้วผลงานจะออกมาน่าภาคภูมิใจ วิธีการนี้จะดึงพลังอย่างมหาศาล
 ตอนนี้มาถึงช่วงที่ สจล. ต้องก้าวไปสู่ The World Master of Innovation ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว ซึ่งก็แตกต่างจากเดิมเยอะ 
เราต้องดูว่าเราจะทำ อะไร และเรายังขาดอะไร ในยุคนี้ PR ต้องเดิน แต่ความยั่งยืนและส่วนต่างๆ ต้องทำ ขนานกันไป เราจึงต้องทำ งานหนักขึ้น
 เรามีคุยกันว่าต่อไป สจล. จะโฟกัสในทิศทางอะไร มีวิสัยทัศน์อย่างไร เราก็มองว่าประเทศเราไม่สามารถทำ อะไรแบบเดิมๆ ได้ เช่น เมื่อก่อน
เรารับจ้างผลิตได้เยอะ เนื่องจากเราค่าแรงถูก แต่ปัจจุบันการผลิตก็ถูกย้ายฐานไปที่อื่นจำ นวนมาก เราจึงเน้นผลิต High Technology ไม่งั้นเรา
แข่งกับใครไม่ได้ เลยเป็นเหตุให้ สจล. ต้องสร้างนวัตกรรม เรามองว่าศักยภาพของเราไปได้
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มหาวิทยาลัยสร้างนวัตกรรม
 เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านพอดี เราก็มีวิสัยทัศน์ใหม่ เราก็เลยต้องมาวางแผนให้ สจล. เดินต่อไปอีก 10 ปี 20 ปีข้างหน้า ถ้าเราจะขับเคล่ือนเร่ืองการสร้าง
นวัตกรรมจริงๆ เราจะต้องมีการปรับตัว ปรับทักษะ สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีไอเดียสร้างสรรค์ การจะเกิดนวัตกรรมท่ีดีได้ มันจะต้องดูท่ีกลุ่มผู้ต้องการใช้     
หรือประยุกต์ เราต้องเข้าถึงภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ซึ่งจุดแข็งของ สจล. คือการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้ว หัวใจสำ คัญคือ ต้องทำ นวัตกรรมที่มีคนนำ 
ไปใช้ได้จริงและไปขยายผลให้ได้

การขับเคลื่อนทางการศึกษา
 เราจะเน้นมากๆ ให้เด็กดีไซน์คอร์สตัวเองได้ เด็กอยากเรียนรู้ทักษะอะไร GenEd ต้องดูเร่ืองทักษะของวิชาต่างๆ ท่ีจะมอบให้นักศึกษาไปต่อยอดในอนาคต       
มีมิติต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้อย่างอิสระ ไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาการเท่านั้น เพราะ GenEd เป็นเรื่องของทักษะ

KLLC Life Long Learning Center (KLLC)
 เรามองแล้วว่า หลายๆ คนอาจจะไม่อยากได้ปริญญาอย่างเดียว เรียนคณะอ่ืน แต่อยากได้องค์ความรู้เพ่ิมเติม ก็สามารถมาเทคคอร์สโดยไม่ข้ึนกับคณะ
ตนเองได้ จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ได้หลากหลาย ไม่ตีกรอบ มีห้องพักผ่อน และความบันเทิง

Digital Campus Life
 อีกเรื่องที่สำ คัญคือมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ศูนย์คอมพิวเตอร์เราก็เปลี่ยนเป็น KMITL Data Management Center (KDMC) เป็นศูนย์
ในการจัดการข้อมูลท้ังหมดของ สจล. ให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าท่ีวนรับน้องๆ นักศึกษาท่ีลงจากแอร์พอร์ตลิงก์มาจากสถาบันโดยสามารถตรวจ
สอบรอบเวลา จากแอปพลิเคชันได้และวางแผนการเดินทาง

Green University
 เราอิงมาจากเรื่อง SDGs (Sustainable Development Goals) คือการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Smart Farm ก็ดี      
การจัดการเร่ืองพลังงานก็ดี เราพยายามผลักดันให้ สจล. เป็น Green University เข้าไปแล้วมีความสุข สะอาด มีธรรมชาติท่ีดี มีส่ิงแวดล้อมท่ีสวย ก็เป็นส่ิงท่ีเราต้ังใจ
จะทำ  สำ หรับนักศึกษาก็ดี อาจารย์ก็ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวช่วย ตัวขับเคลื่อนให้ผู้คนในมหาวิทยาลัยเข้าไปแล้วมีความสุข

 เรามุ่งม่ันเพื่อท่ีจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีจะกลับออกสู่สายตาประชาชน เพื่อท่ีจะทำ ให้คนไทยสามารถใช้นวัตกรรมของคนไทยได้ รวมไปถึงทิศทางและ
นโยบายหลักของเรา ซึ่งคาดว่าจะสามารถที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่าร้อยละ 50 ก่อนปี ค.ศ. 2028 อย่างแน่นอน สิ่งที่สำ คัญที่สุดคือ    
คนอยู่ร่วมกับเราต้องมีความสุข มีส่วนร่วมกับความสำ เร็จและภาคภูมิใจไปกับเรา และอยากให้สิ่งที่เราทำ เป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อๆ ไป ให้สิ่งต่างๆ ตรงนี้ยั่งยืนต่อไป
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ภาพการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถาบัน 22 Quick Win ตอบโจทย์ตัวชี้วัด 5 Global Index
ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รับตำ แหน่งรักษาการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

KMITL Meet & Talk ครั้งที่ 1







ผลงานนวัตกรรมโดย
รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวไล  ผศ .ดร. รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา  ผศ. ดร. ภาสุ พรมภักดี kmitl  ผศ. ดร. อนรรฆพล แสนทน 
ดร.ทรงศักด์ิ สุธาสุประดิษฐ์  ผศ.ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ   รศ. ดร. กิตติภูมิ รอดสิน            ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตยพัฒนา          
ดร.สุธี โอฬารฤทธินันท์           ดร.สินธุ จันทพันธ            ดร.จักรฤษ พงษ์พิสุทธินันท์
หน่วยงานท่ีร่วมโครงการ (ผู้ให้ทุนร่วม) บ.กิจการร่วมค้า ไซโนเจน ป่ินเพชร จำ กัด (นายเมธัส เลิศเศรษฐการ)

รถไฟไทยทำ สุดขอบฟ้า
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้พัฒนาและยกระดับตู้โดยสารรถไฟให้มีความสะดวกสบาย ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้บริการในอนาคต
ในกิจกรรมเปิดขบวนรถไฟทดลองวิ่งเสมือนจริง กับการเปิดใช้ตู้โดยสารรถไฟที่มีชื่อว่า “รถไฟสุดขอบฟ้า”
 ตู้โดยสาร “รถไฟสุดขอบฟ้า” หรือโบก้ีโดยสารนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรช้ันนำาของประเทศ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)              
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับบริษัท
กิจการร่วมค้าไซโนเจนปิ่นเพชรจำ กัด หลังจากการเริ่มดำ เนินการศึกษา วิจัย และพัฒนามากว่า 2 ปี ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบทุกระบบ ทุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อย 
 ซึ่งจุดเด่นของตู้โดยสารรถไฟ “รถไฟสุดขอบฟ้า” เป็นการออกแบบและผลิตข้ึนภายในประเทศ และฝีมือคนไทยกว่า 40% เพ่ือเป็นต้นแบบและลดงบประมาณ    
ในการนำ เข้า ยกระดับการบริการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย ผู้พัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยในโบกี้โดยสารมีการนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบหน้าจอ Touchscreen ที่สามารถเข้าใช้ระบบ Infotainment เช่น YouTube, Netflix นอกจากนี้ยังสามารถดูอุณหภูมิภายนอก
รถ ค่าฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงข้อมูลตำ แหน่งการเดินทาง มีระบบฆ่าเช้ืออัตโนมัติ เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิภายในตัวรถ มีระบบรักษาความปลอดภัย และสามารถใช้
สัญญาณ 5G ได้ ซึ่งโครงสร้างตัวตู้โดยสาร ทางเดิน บันได ฯลฯ เป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถูกออกแบบให้มีที่นั่งทั้งหมด 25 ที่นั่ง ประกอบด้วย 
Super Luxury Class 8 ที่นั่ง และ Luxury Class 17 ที่นั่ง พร้อมยกระดับตู้โดยสารรถไฟให้มีความสะดวกสบาย ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้บริการในอนาคต

45



โรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนออกไซด์
และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์

ระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม 
 โรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ระบบอัตโนมัติ
ระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นโรงงานผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีสามารถผลิต 
กราฟีนได้ใน 2 รูปแบบของ กราฟีนออกไซด์ (Graphene Oxide, GO) และรีดิวซ์กราฟีนออก
ไซด์ (Reduced Graphene Oxide, GO) ตั้งภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง โรงงานมีกำ ลังการผลิตกราฟีนท่ีประมาณ 10 - 15 กิโลกรัมต่อเดือน มีมูลค่าผลิต
ประมาณ 1 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อเทียบกับราคานำ เข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถทดแทนการนำ เข้ากราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีน ออกไซด์ได้ 
 ผลผลิตจากโรงงานดังกล่าวคือ กราฟีนออกไซด์ และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ท่ีอยู่ใน
รูปผลิตภัณฑ์แบบสารแขวนลอยในน้ำ  DI (Deionized Water )และในรูปแบบที่เป็นผง สำ หรับ
วัสดุ “กราฟีน” นั้นเป็นวัสดุมหัศจรรย์รางวัลโนเบล วัสดุนาโนท่ีมีความหนาเพียง 1 ช้ันของ
อะตอมคาร์บอน เป็นวัสดุบางและเบาท่ีสุดในโลก มีโครงสร้างเป็นลักษณะของอะตอมคาร์บอน
เรียงต่อตัวแบบ 6 เหล่ียมคล้ายรังผ้ึง เป็นวัสดุท่ีมีสมบัติท่ีมีความแข็งแรงสูงมากกว่าเหล็กและ
เพชร นำ ไฟฟ้าและความร้อน
ดีกว่าทองแดง และมีพ้ืนท่ีผิวจำาเพาะท่ีสูงมาก จึงเป็นวัสดุอัจฉริยะท่ีมีประโยชน์สามารถ
ประยุกต์ต่อยอดได้หลายด้าน และสามารถประยุกต์ได้ทุกวงการอุตสาหกรรม 
 สำาหรับวัสดุ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์นั้นมีคุณสมบัติเหมือนกราฟีน จึงเป็นวัสดุท่ีมี      
คุณสมบัตท่ีมีความแข็งแรงสูงมาก นำ ไฟฟ้าและความร้อนดี ส่วนผลิตภัณฑ์ กราฟีนออกไซด์    
เป็นวัสดุท่ีมีสมบัติทางเชิงกลมีความแข็งแรงสูงมาก แต่แสดงความเป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวน
ความร้อนท่ีสูงมาก ท้ังผลิตภัณฑ์กราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ จึงสามารถนำ ไป  
ประยุกตได้หลายในอุตสาหกรรม 
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ผลงานนวัตกรรมโดย
 รศ. ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์



ERA - ATOM  

สามล้อฝีมือคนไทย
 รถสามล้อไฟฟ้า คันน้ีมีช่ือว่า อะตอม ภายใต้แบรนด์อีร่า (ERA รุ่น ATOM) เป็นส่วนหน่ึง   
ของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและอาจารย์    
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ และคุณศตวรรษ ล้ิมกอปรไพบูลย์ กรรมการ        
ผู้จัดการ Electric Racing Automotive ร่วมออกแบบและพัฒนาต้นแบบเพ่ือการต่อยอด   
ทางธุรกิจ

 โดยแนวคิดของรถคือรถสามล้อไฟฟ้าสำาหรับผู้สูงอายุ กลุ่มท่ียังต้องการเดินทาง       
ในระยะสั้นๆ ด้วยตัวเอง เช่น หมู่บ้าน และต้องการความปลอดภัย สามล้อไฟฟ้าคันนี้จึงมีฟีเจอร์
สำคัญท่ีสอดคล้องกับแนวคิด Smart City ได้แก่ Smart Security ตรวจสอบตำแหน่งท่ีตั้งได้
ตลอดเพ่ือติดตามหากเกิดอุบัติเหตุ และมีปุ่ม SOS ให้ผู้ขับข่ีสามารถแจ้ง กลับไปยัง Application     
ได้อย่างทันท่วงที และด้วยความเป็นรถไฟฟ้า รถคันนี้จึงไม่ปล่อยมลพิษต่อผู้ขับข่ีและเพื่อน   
ร่วมถนน

47

ผลงานนวัตกรรมโดย 
 คุณนวพัฒน์ ศรีโปดก (นักวิจัย)
 อาจารย์ปวิณ รุจิเกียรติกำ จร (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 ดร.ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 



ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์คิงส์  
(4 KINGS) 
ปุ๋ยอินทรีย์โฟคิงส์ ผลิตโดยใช้นวัตกรรมงานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร ของ รศ. ดร.เกษม สร้อยทอง  
จากสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล.
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ  โดยมีจุลินทรีย์ย่อยสลายวัตถุดิบในการหมักปุ๋ย  ใช้ตามจังหวะการเจริญ
เติบโตของพืชท่ีต้องการในแต่ละช่วง สูตร N ใช้ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตของต้น ในช่วงท่ีพืชต้องการ
ไนโตรเจนสูง  สูตร K ใช้ในช่วงที่จะเพิ่มน้ำ นักผลผลิต สูตร NPK ใช้ในช่วงที่ต้องการให้พืชเจริญเติบโต    
ทุกส่วนในพืช ใช้ฟื้นฟูต้นพืชหลังการเก็บเกี่ยว ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์คิงส์ (4 KINGS)มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

1. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์  (เชื้อรา แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส)  เพิ่มปรับ
ดินทางชีวภาพ ที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงดิน จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 
ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากอินทรียวัตถุเป็นอาหารพืชอย่างต่อเนื่อง (คุณสมบัติทางชีวภาพ)

2. ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ระบายอากาศ และน้ำ  (คุณสมบัติทางฟิสิกซ์ของดิน)

3. สารอินทรีย์ท่ีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยให้ค่า PH ของดินคงท่ี และค่า EC ของดินคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงง่าย  
มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารของพืช (คุณสมบัติทางเคมีของดิน) 
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ผลงานนวัตกรรมโดย 
 รศ. ดร.เกษม สร้อยทอง



นวัตกรรม ‘อีวีทัล (eVTOL)’
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน                 
สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมริเร่ิม “โครงการและศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัล              
เพ่ือใช้ในการผลิตข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน” โดยทีมวิจัย สจล. พัฒนานวัตกรรม  
‘อีวีทัล’ (eVTOL) หรือ Electric Vertical Takeoff and Landing ประกอบด้วย นาวาตรี ธีระพงษ์ สนธยามาลย์, นายณัฐ พลสาย นาวาอากาศตรี ปรัชญา เรียน
พืชพันจ่าอากาศเอก ภูริวัฒน์ ศรีทอง นายสิทธนนท์ สุขสำ ราญ และนายจิรายุส จันทะวงค์ ท้ังนี้โดยได้รับทุนวิจัยจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                          
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

 1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่ป่าและป่าอนุรักษ์ รวมทั้งพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยอากาศยานไร้คนขับ
ในรูปแบบขึ้นลงทางดิ่ง (Vertical Takeoff and Landing: VTOL) สำ หรับการลาดตระเวนและการสำ รวจจัดทำ ภาพถ่ายทางอากาศ
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วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ



 ในอนาคต สจล. ยังมีแผนงาน ในเฟสท่ี 2 จะนำาฝูงอากาศยานอีวีทัล (eVTOL) ออกบินสำารวจชายฝั่งทะเลไทย โดยร่วมกับกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายภาพและทำ แผนที่ชายฝั่งให้เป็นปัจจุบัน พัฒนาฐานข้อมูลชายฝั่งของประเทศ เป็นระโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหาการกัดเซาะและความเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้ในอนาคตเฟสที่ 3 อีวีทัล (eVTOL) ยังมุ่งสร้างประโยชน์ความปลอดภัยในพื้นที่เมือง โดย สจล.มีการหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานตำ รวจในแนวทางโครงการจัดตั้ง
ศูนย์เฝ้าระวังภัยเพื่อประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีอีวีทัล (eVTOL) บินลาดตระเวนสังเกตการณ์และบริหารจัดการในเมืองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยในอนาคต

 2. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และแสดงผลข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง สำ หรับสนับสนุนการจัดการพื้นท่ี
ทำ กิน ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และแสดง
ผลข้อมูลสถานการณ์อุบัติภัย ในรูปแบบ Real Time บน Web Map 
Service และ Mobile Application
 3. เพื่อจัดทำาภาพถ่ายทางอากาศและการบินลาดตระเวน       
ทางอากาศในการสนับสนุนภาร กิจ ด้านท รัพยากรธรรมชาติ                        
และสิ่งแวดล้อม และการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและนำ้าป่าไหลหลาก

 ผศ. ดร.เสริมศักด์ิ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรม          
การบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กล่าวว่า จุดเด่นของ  ‘อีวีทัล (eVTOL)’  เมดอินไทยแลนด์นี้ 
เป็นเทคโนโลยีใหม่ ลูกผสมระหว่างโดรนกับเคร่ืองบิน ข้ึนลงแนวด่ิง      
ไม่ต้องใช้รันเวย์ มีสมรรถนะสูง นำ้าหนักเบา ประหยัดพลังงาน บินได้นาน 
3 ชั่วโมง โดย 1 ชั่วโมง สามารถบินครอบคลุมพื้นที่ 1 หมื่นไร่ เสียงเงียบ 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีความแข็งแรง ปลอดภัย กล้องมีความ
ละเอียดสูงสามารถซูมเห็นทะเบียนรถได้ ซ่ึงมากกว่า Google หลายเท่าตัว 
อีวีทัล ยังใช้สำ รวจ ป้องกันอุบัติภัยได้ เช่น การบินทำ แผนท่ีความลาด
เอียงของพ้ืนท่ี (Contour) ทำ ให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางนำ้าไหลหลาก 

เพ่ือเตรียมการและป้องกันชุมชนหรือพื้นท่ีเกษตรได้ล่วงหน้า หากเจอจุดควันไฟ สามารถส่ง อีวีทัล ข้ึนบินไปดูว่าเกิดจากอะไรและหาพิกัดหรือกรณีคนหลงในป่า สามารถใช้
กล้องบนอีวีทัลตรวจจับคลื่นความร้อนได้ 
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ผลงานนวัตกรรมโดย 
 ผศ. ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น



 รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า UNICON รุ่นที่ 1 วิจัยและพัฒนาโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางภายใน สจล. 
ด้วยพลังสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ มีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ Motor ชนิด PMSM ขนาด 20kW          
และใช้ Battery Li-On 96 V ที่มีความจุ 400 Ah (แอมแปร์-ชั่วโมง) ในการชาร์จ 1 ครั้ง สามารถวิ่งได้ในระยะทางไม่ต่ำ กว่า 100 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถรองรับผู้โดยสารได ้สอดคล้องกับนโยบาย KMITL for SDGs มุ่งสร้าง สจล. ให้เป็นสถานศึกษาที่สร้างนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน ท้ังยังเป็นการเพ่ิมทักษะให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตั้งแต่ขณะเรียน รวมถึงการนำ งานวิจัยมาสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้งานจริง 
เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและองค์ความรู้รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะกลายเป็นยานพาหนะหลักในอนาคต 

UNICON 1 ต้นแบบรถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
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ผลงานนวัตกรรมโดย 
 ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำ ฝอย         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธีรพล โพธ์ิพงศ์วิวัฒน์



 KMITL Innovation Expo งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยจากแต่ละภาคส่วน 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยยกทัพนวัตกรรมและผลงาน
วิจัยจากอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ของ สจล. และหน่วยงานชั้นนำ อีกมากมายมาจัดแสดง   
ซึ่งจัดขึ้นในปี 2023 และ 2024 ติดต่อกัน
 KMITL INNOVATION EXPO เป็นเวทีสำาคัญท่ีเ ช่ือมโยงเครือข่ายงานด้าน
นวัตกรรม ได้แก่ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ัง ภาคการศึกษา ภาครัฐ 
เอกชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม                                
เปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยได้มองเห็นผลงานท่ีสร้างสรรค์และนำาเสนอแนวคิดใหม่       
ซ่ึงเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาและการต่อยอดสู่การยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ          
ในอนาคต และพบกับงาน KMITL Innovation Expo 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 
6-7 มีนาคม พ.ศ. 2568

KMITL INNOVATION EXPO
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Life Long Learning Center (KLLC)
 สำานักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง             
ให้บริการพื้นท่ีเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้              
ความสามารถด้านการเรียนการสอนและศักยภาพ สำาหรับผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย              
ให้มีขีดความสามารถท่ีสูงข้ึนทัดเทียมระดับสากลอย่างไร้ขีดจำ กัด และสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 KLLC ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความสามารถ          
ท่ีใช้ในการทำางาน (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการ        
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รวมไปถึงการพัฒนาตัวเอง (Soft Skills) ให้กับทุกคน ทุกเพศ 
และทุกวัยอย่างเปิดกว้าง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ ท้ังการฟังบรรยาย                      
การเสวนา การฝึกอบรม และการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรและ
คอร์สเรียนท่ีน่าสนใจ ท้ังแบบ onsite และ Online ทันต่อกระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อนำาไปต่อยอด   
การเรียนการทำ งานและการใช้ชีวิต

สำ นักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ศูนย์บริการทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์

 ศูนย์บริการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Quick 
Win เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ศูนย์บริการทันตกรรมจะเป็นอีก
หน่วยงานท่ีคอยขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนโดยรอบสถาบันฯ นอกจากนี้ศูนย์บริการทันตกรรมจะ
ร่วมสอดผสานร่วมกับหน่วยสุขภาพอ่ืนๆ เพื ่อเพิ ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชน แบบองค์รวม 
 โดยศูนย์บริการทันตกรรมจัดตั ้ ง  ณ อาคารศูนย์ เรียนรวม   
สมเด็จพระเทพ มีจำ นวนเตียง 4 เตียง โดยในช่วงแรกเปิดให้บริการในวันเวลา
ราชการ และมีกำ หนดเปิดบริการในวันที่ 20 สิงหาคม 2567
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โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital

 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้มีประกาศจัดตั้งส่วนงานในสถาบันพระจอมเกล้า            
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2564 ให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มีหน้าท่ีให้การดูแลรักษาผู้ป่วย นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป รวมถึงเป็นสถานท่ี    
ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก และศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างครบวงจร 
 โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้จัดสร้างข้ึนบนเนื้อท่ี 8.25 ไร่ เป็นโรงพยาบาล 60 เตียง เพื่อพัฒนาต่อยอด “แพทย์นวัตกร” จากคณะ
แพทยศาสตร์ สจล. ให้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีทักษะด้านสุขภาพท่ีครบถ้วนท้ังความเช่ียวชาญด้านการรักษาโรค ควบคู่ไปกับทักษะด้านการวิจัย มีความรู้และ
เข้าใจในเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการรักษาโรค รวมท้ังช่วยลดอัตราการนำ เข้าเคร่ืองมือทางการแพทย์จาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สถานีตรวจวัดชั้นบรรยากาศ
ไอโอโนสเฟียร์ ชุมพร

 สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ เปิดสถานีเรดาร์ตรวจสภาพช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เพ่ือตรวจจับพลาสมาบับเบิล แห่งแรกในเอเชีย “พลาสมาบับเบิล” 
เป็นความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในช้ันบรรยากาศท่ีส่งผลกระทบและรบกวนการแพร่กระจายของคล่ืนวิทยุ ทำ ให้ระบบนำ ร่องอากาศยานไร้คนขับคลาดเคลื่อน สัญญาณ
วิทยุในการนำ ทางจากดาวเทียม GPS แม่นยำ ลดลง รวมถึงส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบิน
 ด้วยวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร มีพื้นท่ีอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลกมากท่ีสุดในเอเชีย โดยมีการคาดการณ์ทางทฤษฎีว่าพลาสมา
บับเบิลจะก่อตัวข้ึน ซึ่งจุดนี้เป็นตำ แหน่งท่ีดีท่ีสุดสำ หรับการตรวจจับและพยากรณ์ ท้ังนี้หากมีการตรวจจับพลาสมาบับเบิลอย่างสม่ำ เสมอด้วยสถานีเรดาร์ จะช่วย
เพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบนำ ทางด้วยดาวเทียมที่แม่นยำ  ทั้งในด้านการเกษตร การก่อสร้าง และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น สจล. จึงได้ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแห่งชาติ หรือ NICT ประเทศญ่ีปุ่น สร้างสถานีเรดาร์ตรวจสภาพช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เพ่ือตรวจจับพลาสมาบับเบิล เป็นแห่งแรกใน
เอเชีย นับเป็นความสำ เร็จอีกข้ันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหา และเป็นแนวทางเพ่ิมศักยภาพการใช้งานระบบนำ ทางด้วยดาวเทียมให้เกิดข้ึนอย่างแม่นยำ  
ช่วยลดผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดว่าจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลลงได้ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพัฒนาให้สถานีเรด้าร์แห่งนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านอวกาศ           
เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมแก่นักเรียน เยาวชน รวมถึงนักวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์รับวิเคราะห์ตัวอย่างสารเพื่อพิสูจน์โครงสร้าง หรือปริมาณของสารที่ต้องการวิเคราะห์ในสารตัวอย่าง โดยเปิดรับวิเคราะห์
สารตัวอย่างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะตัวอย่างจากอุตสาหกรรม และศูนย์มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยได้รับสนับสนุน
จากบริษัททางด้านเคร่ืองมือวิเคราะห์ อุตสาหกรรมท่ีเปิดรับวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และเคมีภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำ อาง อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวมวล ปุ๋ย ดิน ทราย หินและแร่ธาตุ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุ
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม



KMITL Academy of InnovativeSemiconductor Manufacturing
“ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครบวงจร” ของประเทศไทย

 สจล. มีความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากร และงานวิจัย นวัตกรรม 
ด้านเซมิคอนดักเตอร์และการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอาจารย์ นักวิจัย                         
และผู้เชี่ยวชาญ ที่หลากหลาย อาทิเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม
การผลิตขั้นสูง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 สจล. มีหลักสูตรครบครัน ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
ระบบการผลิต และวิศวกรรมวัสดุ เรายังไม่หยุดยั้งท่ีจะพัฒนาหลักสูตร โดยศูนย์ 
KMITL Academy of Innovative Semiconductor Manufacturing จะเป็น
ความร่วมมือของคณะและวิทยาลัย ในการรวมผู้เช่ียวชาญจากหลายๆ ศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านเซมิคอนดักเตอร์และการผลิตอิเล็กทรอนิกส์         
ที่จะเปิดให้น้องๆ นักศึกษาได้เข้ามาศึกษา พัฒนาทักษะ ในอนาคตอันใกล้ 
 สจล. มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการทำ งานวิจัยด้านเซมิคอนดักเตอร์ 
และยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัยออย่าง   
ไม่หยุดยั้ง ท้ังความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จากประเทศไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเยอรมัน และอ่ืนๆ ท่ีศูนย์ KAISEM นี้ จะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมงาน
วิจัยขั้นสูง โดยการสร้าง central laboratory ด้านเซมิคอนดักเตอร์ และการผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ และจะเป็นศูนย์รวบรวมผู้เช่ียวชาญ ท่ีจะสร้างงานวิจัยข้ันสูงจาก
การทำ งานร่วมกันอีกด้วย
 สจล. มีพันธมิตร จากท้ังอดีตและปัจจุบันในการให้บริการวิชาการกับภาครัฐ 
และเอกชน  เรามีค่านิยมในการสร้างนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยี ที่เป็นที่ยอบรับ
มาอย่างยาวนาน ศูนย์ KAISEM จะเป็นส่วนเช่ือมโยงในการให้บริการวิชาการ
ด้าน เซมิคอนดักเตอร์และการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การให้บริการเป็นไป                 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ศูนย์ KAISEM จะเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายภายใน
สถาบันฯ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามความต้องการอย่างครบถ้วน 
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KAISEM
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KMITL First Step 2024

Student Lifestyle

ชมรม KCrush

รับน้องรถไฟ ณ หัวลำ โพง
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รุ่นพี่สันทนาการ ตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง
มหกรรมกีฬาแคแสดสัมพันธ์ครั้งที่ 23

ทีมคฑากร มหกรรมกีฬาแคแสดสัมพันธ์ครั้งที่ 23

กิจกรรมออกกำ ลังของนักศึกษาทุกวันพฤหัสบดี
ในโครงการ KMITL Happy University
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KMITL International Day 2024



GREEN UNIVERSITY
Sustainable Management
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กิจกรรมเพ(ร)าะรัก(ษ์) ต้องกล้า เปิดตัว Cricroc ตัวแทนการแยกขยะพลาสติก เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566

กิจกรรมเพ(ร)าะรัก(ษ์) ต้องกล้า
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